



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัดกองช่างจำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการสอบคัดเลือกเท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างดังนี้

ประเภทตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง	สังกัด	สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
คนงาน	สำนักปลัด	๑	๐๑	นายฤทธิ์รงค์ เชื้อพราน
	กองช่าง	๑	๐๒	นายธนกร วงษ์สมัย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้รับการเลือกสรรทราบว่า

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด จะดำเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งตามลำดับที่สอบได้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหา และเลือกสรรบุคคลในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด ภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้ที่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะสั่งจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการ  
เลือกสรร

๓. การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้างต้นนี้ องค์กรบริหาร  
ส่วนตำบลกำเนินคนพูน ได้ตรวจและประกาศผลตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบ  
สมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังผู้สอบผ่านรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.อบต.  
ประจวบคีรีขันธ์ มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะได้รับการเลือกสรรแล้วจะ  
ถือว่าผู้สอบผ่านรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินคนพูน